

DƯƠNG ĐIỆN TỬ

SAGIANG

I.- CHỦ TRÌ DƯƠNG ĐIỆN TỬ

Trong nguyên tử phần tam chi, vì tử chánh Dương tử chủ yếu của nguyên tử trầm lặng, bị Âm tử sinh động quấy rầy, nên chạm trán kéo quang năng và nhiệt năng của thân thể ngũ năng theo, rồi từ đó biến thể sanh ra Vũ trụ và sinh vật. Thế mà Âm tử lấn áp được hơn gian tôn sùng còn Dương tử chánh yếu chủ trì lại bị quên lãng, thế mới là nghịch lý thiên nhiên. Mỗi vật thể có Tâm linh chủ trì, dù là sinh vật thể hay tử vật thể, đều do Dương tử quyết định mà Âm tử là thừa hành chỉ thị và thông báo mọi cảm quan và hành động để lưu trữ trong Trung hoà tử, mệnh danh là kho tàng ký ức để quyết định nghiệp quả, có khi còn tự tạo thêm chức chương Quân sự và Toà án lương tâm nữa. Ngoài ra còn có cường lực trấn át cả 2 Âm Dương đối nghịch nhau: như khi chúng ta thấy 2 dòng điện chạm nhau nhá lửa, tức nhiên cầu chì đứt đi chấm dứt đối nghịch, cầu chì được nối liền với 2 dòng điện giữ trách nhiệm Trung hoà tử, cho nên mới có thêm chấu điện thứ ba, bình thường không cần tới, nó chỉ can thiệp lúc hữu sự mà thôi. Chúng ta thấy tứ đại: Lửa, đất, gió, nước, chúng ta cho nó là tử vật thể, vì chúng ta chưa quan niệm được sinh tử của chúng đó thôi, chớ nghiệm xét kỹ chúng cũng có tiểu thủ lĩnh từng phần nhỏ, và đại thủ lĩnh thành phần to tát, như lửa phải có sanh ra là khi bật ánh lửa lên, chúng tăng trưởng khi có bồi (Thực phẩm) và chết đi khi hết chất bồi, như vậy lửa là sinh vật thể hay tử vật thể? Cơ quan nào điều động sanh ra, tăng trưởng và chết, có phải do Tâm linh: Âm tử, Dương tử và Trung hoà tử như Tâm linh con người vậy? Chính mấy bậc chánh đẳng chánh giác tạo ra hào quang, cho nó ngủ, thức theo ý muốn và nuôi dưỡng nó bằng hoả hầu. Chính quý Ngài tăng trưởng hào quang càng ngày càng tinh tấn và chiếu rạng. Như vậy chính hoả hầu là chất bồi cho hào quang hết sức kỳ bí, chúng ta chưa tu tập thành đạt làm sao tạo được hào quang. Dương điện tử ít được chú trọng vì lầm tưởng nó phụ thuộc vào Âm điện tử, nên Âm điện tử còn được mệnh danh điện tử (Electronic) còn Dương điện tử (Positron) chỉ được kể là Dương cực (Positive) đối xứng với Âm cực (Negative) và Trung hoà cực (Neutron) bị bỏ quên mất tiêu. Trên thực tế điện tử phải có đủ 3 thành phần của Tam chi mới hành sử được, nên tất cả luồng dây điện cao thế đều phải có đủ 3 đường dây. Hiện nay, các kỹ thuật gia thiết kế mọi cơ giới đều lo đường dây thứ ba (Trung hoà điện tử) đề phòng tai nạn khi Âm điện tử va chạm Dương điện tử vào tất cả vật thể cơ giới điện tử. Trong không gian Dương quang điện tử hùng hậu nhứt, nó còn lồi theo nhiệt năng, luôn cả từ năng tạo ra hấp lực cực đại lôi cuốn tất cả hành tinh tuệ tinh và hộ tinh theo đường quỹ đạo chính xác. Nếu ai lạng quang chạm vào nhau tan vỡ ra thành vụn thạch hay vân sa thạch cùng tuệ tinh lang bạt kỳ hồ hết sức nguy hiểm trong Thái dương hệ, cũng như tuệ tinh chạm vào Mặt Trăng vào thế kỷ 33 bề nát ra đất đá cát bụi tuôn trút xuống địa cầu lấp hết mặt đất khai tử địa cầu. Chính là ngày tận thế oan uổng, khiến dân chúng địa cầu di tản tỵ nạn sang sanh hành tinh bạn được cứu trợ sinh sống, cũng nhờ Long Hoa giáo chủ đã tiên đoán biết trước mà biệt đãi tù nhân sanh hành tinh đã mở cuộc chiến tranh hành tinh bị đại bại, vào thế kỷ 22, giao trả chiến cụ và tất cả đĩa bay bị bắt giữ, chăm sóc thương binh lành mạnh rồi tiễn đưa đi với bao nỗi niềm luyến tiếc, nhờ đó mới có giao thương và thăm thiết tình bạn liên hành tinh. Chính người không gian cao đệ hơn địa cầu do họ sử dụng được Dương quang tuyến điện tử cao siêu hơn Âm quang điện tử của địa cầu, nên khi mở màn trận chiến, họ hoàn toàn thắng thế thượng phong bắn hạ phi cơ điện tử, vũ khí điện tử bị huỷ diệt, kể như sắp phải bị nô lệ. Nhờ Long Hoa giáo chủ tập hợp 18 đạo sư đã được thụ giáo Trung hoà quang điện tử, hợp lực chiến thắng, hạ bệ mấy trăm chiếc đĩa bay và tất cả vũ khí Dương quang điện tử đều bị bất khiển dụng, mà chuyển bại thành thắng. Địa cầu hiện nay mới chấn chỉnh Âm quang điện tử kỹ thuật, chưa thấu đạt Dương quang tuyến điện tử, nên bại trận là lẽ tự nhiên trong trận chiến hành tinh sẽ tới.

Dương quang tuyến điện tử còn mơ hồ chưa biết nguyên tắc hành sử và thiết kế, nên các khoa học gia đang cố gắng truy tầm trong thất vọng nã nê, nhưng vẫn miệt mài trong phòng thí nghiệm lao tâm tốn trí, chi phí quá nặng nề. Vậy Dương điện tử đang được nghiên cứu ra sao mà chưa thành quả, tuy nhiên cũng loé ra một vài tia hi vọng, chúng ta theo dõi việc này cần thiết cho kiến thức hơn loại.

II.- DƯƠNG ĐIỆN TỬ TRUY TẦM

Các nhà bác học đã dày công bắt đầu từ năm 1957 khi bắt gặp xác chiến đĩa bay rơi ở Thanh đảo (Greenland) giữ bí mật hành tung trong phòng thí nghiệm. Họ làm việc ra sao?

Họ chia ra nhiều nhóm nghiên cứu từng vật thể trên chiếc đĩa bay:

a.- NHÓM NGHIÊN CỨU THÂN XÁC DĨA BAY

Chiếc đĩa bay bé tí cao 7 m 50, tròn kính 4 m có 3 phần: chóp khối bán cầu cao 1 m có gắn hệ thống lèo lái, thân viên trụ cao 4 m, phía dưới 3 chân với cầu thang 2 m 50. Bên ngoài thân có cái niềng dây 1 tấc. Toàn thân bằng chất kim loại chưa có tên trên địa cầu, rắn chắc hơn chất Cobalt một hợp chất làm vỏ phi cơ phản lực. Thân trong chia làm nhiều phòng: Phòng lái với cửa có cầu thang máy, phòng ăn, phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng cơ giới. Phòng lái giản dị, có ghế ngồi xoay, trước mặt một bàn nút điều hành và tay lái có kiếng thông quan hồng tử ngoại nối liền với phòng cơ giới nhỏ có cơ quan sử dụng dương quang tuyến điện tử với bình nhiên liệu viên trụ kính 5 tấc cao 2 m. Nhiên liệu này có năng lực cao hơn ết xăng phi cơ phản lực. Cơ giới sinh động qua hệ thống dương quang tuyến điện tử đẩy niềng xuất quang điện tuyến xoay tròn với tốc độ tương đương tốc độ ánh sáng, đẩy đĩa bay bay đi. Ba chân kiềng khi đáp mới thọc xuống trên mặt đất và cầu thang mới thò xuống tới đất ngay bên ngoài cửa. Toàn thân được điếm tô bằng một loại sơn phản chiếu. Các phòng đều có máy điều hoà không khí cao năng lượng, chịu nổi nhiệt lượng ma sát khi đĩa bay phi động.

b.-NHÓM NGHIÊN CỨU THÂN XÁC PHI HÀNH GIA

Chỉ có 2 phi hành gia một cao 1 m 2 và một thấp 9 tấc, theo khán nghiệm y khoa họ chỉ là một thanh niên và một tráng niên, không biết bao nhiêu tuổi, quần áo đặc biệt có thể chịu đựng được thời tiết nóng lạnh cực đại, bằng loại vải đặc chế mà địa cầu chưa có. Chính các kỹ thuật gia lấy mẫu chế tác loại quần áo cho cứu hoả viên, chữa trị viên các mô dầu và thám hiểm viên hoả diệm sơn. Thân thể họ tương đương người địa cầu là 2 Nam giới, đầu có sọ dài, mặt thỏ dài như mặt ngựa, tóc hoe hoe, đặc biệt lông nách và hạ bộ màu hồng dợt. Hai mắt tròn xoe cũng có lông mày, lông mi, lỗ mũi xệp xuống, miệng chỉ có 24 cái răng với cái lưỡi thon nhỏ, hai vành tai vót nhọn lên. Não bộ cũng như con người chỉ nhỏ thôi và dài ra theo cái sọ, nghiệm xét trị số thông minh ngang hàng với bác học cao đệ. Hai cánh tay dài bàn tay có 5 ngón và 2 chân cũng thế, bàn chân cũng 5 ngón. Thân mình ngắn cũng đầy đủ ngũ bộ.

c.- NHÓM NGHIÊN CỨU THỰC PHẨM

Vào phòng ăn trống trơn chỉ có những hộp tủ trong vách, ấn nút ra bàn ghế, tủ thực phẩm chỉ có những ống thức ăn, thức uống, không có rượu. Thức ăn phân tích ra toàn chất bột, thức uống toàn là nước ép loại trái cây. Mỗi ống tròn kính 3 phân dài 1 tấc, có nắp vặn trên miệng ống. Không thấy tủ thuốc, cũng không có thuốc hút.

d.- NHÓM NGHIÊN CỨU PHÒNG NGỦ, VỆ SINH , CƠ GIỚI VÀ PHÒNG LÁI.

Phòng ngủ cũng trống trải, giường ngủ nằm trong vách, ấn nút mới trườn ra cũng nệm gối và mền. Phòng vệ sinh sạch sẽ có rắc hương thơm. Phòng cơ giới rất đơn giản cấu trúc lạ kỳ với bình nhiên liệu nhỏ nhen thế mà sử dụng cho giàn cơ giới di chuyển đường xa cả khứ hồi hàng trăm, hàng ngàn quang niên. Cơ giới tác dụng dương quang tuyến điện tử sinh động cái niềng xoay quá nhanh siêu đỉnh đẩy dương quang tuyến xuất phát với điếm tựa là đĩa bay đẩy nó bay tương đương tốc độ ánh sáng, nên phi hành gia lơ lửng tí xíu là chịu thảm nạn khủng khiếp. Phòng lái chỉ là một bàn nút điện điều hành, một tay lái nằm ngang có nút bấm để lái, một ghế ngồi xoay, trước mặt là một lớp kiếng hồng tử ngoại dày, có thể thấy xa cả ngàn km. Từ 1957 đến nay cả ngàn phi vụ tham quan địa cầu đã bỏ xác hết 12 chiếc ở nhiều nơi trên địa cầu, để quý vị bác học điều nghiên tí mỉ, truy tầm nguyên tắc ứng dụng chế tác vật dụng cần yếu, nhứt là giàn cơ giới quá ư đơn giản mà cực kỳ bí hiểm, chưa nắm vững được thiết kế và trang bị. Hiện nay nhiều cơ giới kỳ bí mới hình thành đem ra trình làng, nhưng chưa thiết thực sử dụng như: phi cơ tàng hình, chiến thuyền tàng hình, Nhứt là những chiến cụ và cơ giới chiến không người lái, những quả đạn truy lùng địch thủ chỉ cần bắn viên đạn bám vào xe hay tàu để bị phát giác dễ dàng và huỷ diệt bằng nút bấm do điều khiển gia ở cách xa qua hệ thống điện tử. Loại đạn này rất đắt giá, mỗi viên tùy theo mức độ hành sử từ 500 Mỹ kim đến 5000 Mỹ kim, bắn qua hệ thống vũ khí điện tử đặc chế. Với loại trang bị mới này, bọn băng đảng, mafia, buôn lậu hết mong xưng hùng xưng bá với chánh quyền. Ngoài ra còn loại vũ khí Mars (Hoả tinh) mới sáng chế theo nguyên tắc phóng tác dương điện tử có thể bắn chấy nát ra vách sắt tường đồng, các chiến lũy kiên cố, các thành trì bất khả xâm phạm, các chiến xa, các chiến hạm và hàng không mẫu hạm, với giá thành mỗi viên Mars từ 30.000 Mỹ kim đến 300.000 Mỹ kim. Nó còn có thể truy lùng tiềm thủy đình để huỷ diệt nữa. Các siêu cường quốc đồ tiền ra như nước lo trang bị loại vũ khí Mars (Hoả tinh) này, tầm sát hại chỉ thua kém bom nguyên tử và hoả tiễn liên lục địa mà thôi, nên hơn loại đang lo mạng sống chỉ mảnh treo chuông, trong đại chiến thứ ba sắp tới này, ưu thắng liệt bại gì cũng bị huỷ diệt hết, hơn loại chỉ còn 1/10 mà thôi. Kính xin quý chánh khách nên mở lượng hải hà hoà nhã với nhau hơn là huỷ diệt nhau!

Còn nhiều bí hiểm nữa thuộc loại tối mật, các chánh quyền không tiết lộ, nhưng kỳ bí khoa thẩm định được, khiến cho chánh quyền cảm đoán và buộc tội ai tiết lộ.

III.- DƯƠNG ĐIỆN TỬ HÀNH SỬ

Những thẩm định về Dương quang điện tử tuyến mà người ngoài không gian sử dụng trong việc điều động đĩa bay với tốc độ ánh sáng và vũ khí siêu đẳng Dương điện tử, chứng minh khoa học địa cầu còn ấu trĩ trong nguyên tử lực, các nhà bác học lo ngại khi chiến tranh hành tinh đưa đến địa cầu, kể như ở thế hạ phong là cái chắc. Hiện nay đang đố sô nhau nghiên cứu Dương điện tử, các nhà bác học dự định phải một thế kỷ nữa mới mong theo kịp trình độ đĩa bay của người không gian. Nhưng “Vỏ quý dày có móng tay nhọn” vào thế kỷ 22 khi chiến tranh hành tinh khởi sự, địa cầu đang chiến bại, nhưng nhờ Long hoa giáo chủ uyên bác cao thâm đã huấn luyện 18 đạo sư xuyên qua Dương điện tử, tăng lên Trung hoà quang điện tử mới chế ngự nổi các đĩa bay và bắt khiển dụng vũ khí Dương điện tử. Vậy hiện nay Dương điện tử có phục vụ nhơn sinh chưa? Hoàn toàn chưa! Cho nên các nhà bác học đang mù mờ nghiên cứu vất vả xuyên qua những thấu phục các lý thuyết cao đẳng quá u minh của thân xác đĩa bay và thi thể cùng vật dụng của người đĩa bay. Sau khi mở hội Long Hoa, tung ra nền đạo trị Thiên Ảnh Đạo Vàng, mới có được 18 đạo sư được huấn luyện cấp tốc Dương điện tử, nên chưa có chế tác vật dụng và cơ giới dương điện tử, khiến cho nhân dân Thượng nguơn Thánh đức sống cảnh địa đang vui hưởng cuộc sống thần tiên, chỉ lo hưởng thụ phần điện tử sẵn có, chớ không lo ngại cuộc chiến không gian gì cả. Nhưng con người thời này hiền lành chơn thật sống ung dung tự tại, phần đạo tâm chấn chỉnh kang trang, tuổi thọ nâng cao, đâu còn màn tường quyền lợi vật chất như thời Hạ nguơn mặt pháp, đâu còn tranh bá đồ vương, siêu cường quốc nữa. Tất cả đều châu phục Thánh địa Kim Điện qua 18 đạo sư trên toàn Thế giới ngự trị khắp nơi. Hàng năm họ kéo nhau về Hành hương Thánh địa vui hưởng thanh bình.

Dương điện tử hiện hữu trần gian từ lúc mới cấu tạo quả địa cầu và cũng ngự trị khắp nơi trong vũ trụ. Nó quá cao siêu màu nhiệm, chưa ai phát hiện ra chỉ tôn sùng Âm điện tử, kính danh Điện tử, quên khuấy đi chủ trì của nguyên tử là Dương điện tử mà Âm tử chỉ là đệ nhứt thuộc hạ, báo cáo mọi cảm quan, thi hành mọi chỉ thị của Dương tử; và Trung hoà điện tử là đệ nhị thuộc hạ, kiêm quản thủ hồ sơ tài liệu (Giữ phần kỷ ỨC), Chánh án Toà án lương tâm (phán xét nghiệp quả trong tái sanh kiếp), Quân sư thẩm quyền (khuyến cáo). Vậy chúng ta cần minh định lại cho tỏ tường vị trí của Dương điện tử trong khoa học kỳ bí. Còn đối với không gian vũ trụ, Dương điện tử sinh động mãnh liệt vừa cấu tạo vừa nuôi dưỡng tất cả mọi vật thể. Chính nó điều động cấu trúc ra Thượng giới, Hạ giới, tiến hành tới Thái dương hệ, tử hành tinh, sanh hành tinh, trừ đại và sinh vật thể trên các sanh hành tinh. Chính nó điều động điện tử trường tạo hấp lực toàn thể hành tinh và hộ tinh theo đường quỹ đạo, điều động dương quang tuyến toả rộng khắp vùng Thái dương hệ, kéo theo nhiệt năng giữ điều hoà khí hậu cho các hành tinh, nhứt là các sinh vật tối cần quang năng và nhiệt năng.

Thành ra Dương điện tử tối ư siêu đẳng trong nguyên tử lực, nó phục vụ nhơn sinh tối đại qua quang năng và nhiệt năng, nó còn phối hợp với ngũ năng với tư thể chủ trì Tam chi, tiến hành mọi sinh động của vật thể biến động rất đa dạng mà chúng ta đã từng chứng ngộ: Động đất, bão lụt, sóng thần, hoả diệm sơn,.. Con người còn chế tạo vũ khí hạt nhân, nguyên tử bom tàn sát nhơn loại thâm, cũng qua Dương tử chủ trì theo ý đồ của kẻ sát nhơn, tán tận lương tâm. Chỉ có những bậc chánh đẳng, chánh giác mới đem Dương điện tử hành sử cứu nhơn độ thế, và cuối cùng phải mở Hội Long Hoa tuyến trạch Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức tạo lại cuộc đời mới Thượng nguơn Thánh Đức.

Sacramento, ngày 3 tháng 11 năm 2013
SAGIANG